

Số: /BC-UBND

Tuy Phước, ngày tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn huyện (Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/5/2022)

Thực hiện Công văn số 244/ĐTT-PX05 ngày 07/6/2022 của Đoàn thanh tra Công an tỉnh Bình Định về báo cáo kết quả việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC), UBND huyện Tuy Phước báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện trên địa bàn huyện, như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CÓ LIÊN QUAN

1. Đặc điểm về địa lý, địa bàn và dân cư:

- Tuy Phước là huyện đồng bằng lớn ở phía Nam tỉnh Bình Định, có diện tích 217,12 km², có tổng nhân hộ khẩu trên địa bàn là 56.190 hộ - 216.894 nhân khẩu. Về địa hình, phía Bắc và Tây Bắc Tuy Phước giáp Phù Cát, An Nhơn; Đông giáp biển; Nam giáp TP. Quy Nhơn; Tây giáp huyện Vân Canh. Hiện nay có 13 xã, thị trấn là: xã Phước Nghĩa, Phước Hòa, Phước Thắng, Phước Quang, Phước Hưng, Phước Hiệp, Phước Thuận, Phước Sơn, Phước Lộc, Phước An, Phước Thành, thị trấn Tuy Phước, thị trấn Diêu Trì. Nằm bên đầm Thị Nại, có sông Côn, sông Hà Thanh chảy qua, có quốc lộ 1A, QL 19, đường sắt Bắc - Nam chạy ngang qua, Tuy Phước có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế. Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội của huyện trong những năm qua tiếp tục phát triển theo chiều hướng tích cực và tương đối toàn diện; trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều cơ sở kinh doanh phục vụ yêu cầu dân sinh với số lượng hàng hóa trao đổi ngày càng tăng. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển đã phát sinh nhiều yếu tố tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, thiệt hại về người và tài sản, gây mất ổn định đến tình hình an ninh trật tự. Để chủ động trước tình hình trên, thực hiện tốt công tác PCCC, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và Nhân dân cần nhận thức rõ công tác PCCC không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát PC và CC mà còn là trách nhiệm của toàn dân. Trong những năm qua, cùng với sự phát triển chung của tỉnh Bình Định, huyện Tuy Phước cũng có bước phát triển mạnh trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là công nghiệp nhẹ và dịch vụ.

- Toàn địa bàn huyện Tuy Phước có 2.509 cơ sở thuộc diện quản lý về công tác PCCC. Trong đó: Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Bình Định quản lý 54 cơ sở; Công an huyện Tuy Phước quản lý 98 cơ sở; UBND cấp xã quản lý 2.357 cơ sở (Căn cứ vào Quyết định số 2321/QĐ-CAT-PC07 ngày 14/9/2021

của Giám đốc Công an tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định phân cấp nghiệp vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) trong lực lượng Công an tỉnh Bình Định). Cụ thể:

STT	Phân theo loại hình cơ sở	Tổng	UBND cấp xã quản lý	C.A.H quản lý	PC07 quản lý
1	Lưu trú (nhà nghỉ, khách sạn, homestay...)		55	03	0
2	Karaoke	49	48	01	0
3	Cầm đồ	13	13	0	0
4	Kinh doanh LPG (Gas)	52	52	0	0
5	Kinh doanh xăng dầu	26	0	0	26
6	Trường học	60	13	47	0
7	Chợ	04	0	04	0
8	Trung tâm thương mại	0	0	0	0
9	Cơ quan, trụ sở làm việc	20	0	20	0
10	Công ty kinh doanh, sản xuất	40	0	15	25
11	In ấn, photo	05	05	0	0
12	Bệnh viện, phòng khám	03	01	02	0
13	Nhà hàng	07	03	02	02
14	Dịch vụ massage, xông hơi	04	04	0	0
15	Kho chứa (Công ty)	02	0	01	01
16	Cơ sở kinh doanh sản xuất kết hợp nhà ở gia đình (nhỏ lẻ)	2166	2163	03	0
	Tổng	2509	2357	98	54

- Về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật phục vụ chữa cháy: Hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đã được cải tạo, nâng cấp đảm bảo đường thông thoáng trong mọi điều kiện thời tiết. Đầu năm 2020, UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn rà soát hệ thống ao, hồ, sông phục vụ tiếp nước chữa cháy khi có sự cố về cháy, nổ xảy ra.

2.1. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội

Về cơ cấu kinh tế huyện: Nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm tỷ trọng 28,6%; Công nghiệp - TTCN - XD chiếm tỷ trọng 51,0%; Thương mại - Dịch vụ chiếm 20,46%. Phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, công tác chỉnh trang đô thị được chú trọng.

2.2. Phân công trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về PCCC

Sau khi Đội Cảnh sát PCCC&CNCH số 2 giải thể, UBND huyện đã tổ chức họp và bàn giao, chỉ đạo Công an huyện là cơ quan thường trực, có trách nhiệm giúp UBND huyện hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện công tác PCCC và CNCH trên địa bàn huyện.

2.3. Cơ chế phối hợp giữ các cơ quan, đơn vị trong công tác PCCC

Trong Kế hoạch triển khai chương trình công tác hàng năm, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện tổ chức lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ CNCH ban đầu đối với các sự cố, tai nạn xảy ra tại đơn vị và thuộc địa bàn quản lý; tổ chức huy động lực lượng, phương tiện của cơ quan, đơn vị mình tham gia CNCH khi có yêu cầu.

2.4. Công tác quản lý nhà nước về PCCC.

Thực hiện Kế hoạch phân cấp quản lý một số vấn đề trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện có trách nhiệm tham mưu UBND huyện về mặt quản lý nhà nước về PCCC. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Công an huyện đã phân công Đội Cảnh sát QLHC về TTXH có nhiệm vụ kiểm tra, hướng dẫn công tác PCCC và CNCH đối với các cơ sở thuộc phân cấp quản lý trên địa bàn huyện.

3. Tổng số vụ cháy, nổ đã xảy ra

Từ 01/01/2020 đến 31/5/2022 trên địa bàn huyện Tuy Phước xảy ra 34 vụ cháy, nổ (trong đó năm 2020 xảy ra 15 vụ, năm 2021 xảy ra 12 vụ, 05 tháng đầu năm 2022 xảy ra 07 vụ); đáng chú ý là vụ cháy xảy ra tại thôn Ngọc Thạnh 1, Phước An, Tuy Phước vào ngày 15/10/2020 làm chết 02 trẻ em (Nguyên nhân cháy do trẻ em nghịch lửa đốt gây cháy); thiệt hại về tài sản ước tính khoảng gần 100 tỷ đồng, gây tác động lớn đến cuộc sống của người dân nơi có cháy xảy ra và ảnh hưởng xấu đến môi trường tự nhiên. Hầu hết các vụ cháy xảy ra trên địa bàn huyện Tuy Phước chủ yếu xuất phát từ các nguyên nhân như: Do sự cố chập cháy, công suất quá tải của hệ thống điện, ý thức bất cẩn của người dân trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt hằng ngày.

(Kèm theo Phụ lục 1)

4. Trách nhiệm của người đứng đầu UBND huyện trong việc bảo đảm các điều kiện an toàn PCCC tại trụ sở UBND huyện

Thời gian qua, với vai trò người đứng đầu UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện thường xuyên quan tâm công tác PCCC, nhất là việc đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC tại trụ sở làm việc. Thông qua các cuộc họp chuyên đề, họp giao ban, Chủ tịch UBND huyện quán triệt CBCCVC-NLĐ trên địa bàn huyện phải nâng cao ý thức, tăng cường trách nhiệm của mỗi cá nhân về công tác PCCC tại cơ quan, đơn vị mình; luôn sẵn sàng hưởng ứng và tích cực phối hợp với lực lượng Công an tổ chức các hoạt động về PCCC và CNCH; yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên tổ chức tuyên truyền, huấn luyện PCCC cho cán bộ, người lao động tại đơn vị và chủ động mua sắm các trang thiết bị PCCC hiện đại như máy bơm công suất lớn, bình chữa cháy xách tay, hệ thống chữa cháy vách tường (Kho lưu trữ), lắp đặt biển báo, biển chỉ dẫn về PCCC, ban hành nội quy, quy định an toàn PCCC chung cho mục tiêu và cho từng bộ phận. Tổ chức phát động và duy trì phong trào PCCC trong cán bộ công nhân viên, nâng cao hơn nữa ý thức phòng chống cháy nổ, góp phần đảm bảo tốt công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở.

Năm 2022, đã chỉ đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về phòng cháy và chữa cháy; Tổ chức thực tập phương án chữa cháy;

Hằng năm, lãnh đạo UBND huyện luôn quan tâm, chỉ đạo bảo đảm kinh phí cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy, thực hiện báo cáo định kì hàng năm về các điều kiện đảm bảo ATPCCC tại trụ sở làm việc.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Việc tiếp nhận, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về công tác PCCC:

- Trong 03 năm qua, UBND huyện đã tiếp nhận, triển khai các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác PCCC&CNCH, trên cơ sở đó UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện các biện pháp, giải pháp tăng cường thực hiện công tác PCCC&CNCH (chủ yếu là bằng hình thức văn bản chỉ đạo); đồng thời, giải quyết nhanh các vấn đề nổi lên về công tác PCCC, không để xảy ra các vấn đề phức tạp làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn.

- Thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-Cp ngày 24/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ, UBND huyện đã quán triệt, xây dựng ban hành Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 28/12/2021 về việc tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; căn cứ Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 09/9/2021 triển

khai Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC; thực hiện Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 13/12/2021 triển khai thực hiện Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn huyện.

Ngoài ra, UBND huyện thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trên cơ sở chỉ đạo của cấp trên và căn cứ tình hình tại địa phương chủ động tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo an toàn PCCC&CNCH trong các đợt cao điểm phục vụ công tác tấn công, trấn áp tội phạm; bảo vệ tuyệt đối an toàn, không để xảy ra cháy nổ trong dịp lễ, Tết và các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa diễn ra hàng năm trên địa bàn, Tổ chức tháng an toàn PCCC 4/10 hàng năm; tổ chức kiểm tra công tác PCCC ở khu dân cư, kiểm tra công tác PCCCR; chỉ đạo tăng cường công tác PCCC&CNCH, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn.

(Kèm theo Phụ lục 2)

- UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện bổ sung bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Cải cách thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục, tạo môi trường thuận lợi phục vụ đầu tư, sản xuất, kinh doanh của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Công tác tự kiểm tra về PCCC được tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong phạm vi quản lý của mình đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra thường xuyên, định kỳ và đột xuất công tác PCCC, qua đó đã phát hiện kịp thời các sơ hở, thiếu sót, nguy cơ phát sinh cháy nổ và các vi phạm quy định về PCCC để đề ra các biện pháp, giải pháp khắc phục, xử lý, loại trừ các nguyên nhân điều kiện gây cháy, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra tại cơ sở.

2. Công tác hướng dẫn, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC

- Thường xuyên chỉ đạo lực lượng Công an huyện phối hợp với Đài truyền thanh, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, các cơ quan, ban ngành, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tích cực, tuyên truyền, phổ biến các quy định về PCCC, các biện pháp PCCC bằng nhiều hình thức phong phú như: tuyên truyền trên các bảng điện tử tại các trục đường lớn, nơi tập trung đông người của huyện; treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền PCCC, phát 14 đĩa CD, 2000 cuốn tài liệu, tờ rơi tuyên

truyền PCCC đến cơ sở, người dân; xây dựng 27 bài tuyên truyền về công tác PCCC và phối hợp Đài Truyền thanh huyện, đưa tin các vụ cháy, nổ xảy ra trên địa bàn, cảnh báo nguy cơ cháy, nổ do mất an toàn đối với hệ thống điện và các biện pháp phòng ngừa, một số kỹ năng thoát hiểm khi gặp sự cố tai nạn cháy, nổ xảy ra... ngoài ra còn tổ chức các buổi tuyên truyền bằng miệng, cảnh báo cho người dân và học sinh trường học trên địa bàn huyện để nâng cao cảnh giác ý thức phòng cháy, nổ. Thường xuyên phối hợp với Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 2 - Phú Tài tuyên truyền lưu động bằng xe chữa cháy tại các chợ, trung tâm thương mại, cơ sở vui chơi giải trí tập trung đông người, khu dân cư, cụm công nghiệp.

- Xác định được tầm quan trọng của lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng trong công tác PCCC, UBND huyện, các cơ quan, ban ngành, đơn vị địa phương cơ sở quan tâm đầu tư xây dựng lực lượng PCCC tại chỗ. Hiện nay, 28/101 thôn, khu phố trên địa bàn huyện với tổng số hơn 214 đội viên. Công tác xây dựng, củng cố, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC cho lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở đã có những chuyển biến tích cực, góp phần chủ động phòng ngừa, phát hiện ngăn chặn và xử lý kịp thời, có hiệu quả các vụ cháy, nổ xảy ra ngay từ cơ sở; việc mua sắm, lắp đặt phương tiện, dụng cụ PCCC đã được quan tâm; nhận thức của cán bộ và nhân dân được nâng lên, vai trò trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, người đứng đầu cơ sở được phát huy, qua đó phòng trào toàn dân tham gia PCCC ngày càng được củng cố và phát triển.

- Xây dựng mới 06 mô hình khu dân cư an toàn PCCC tại: Xã Phước An, Khu phố Trung Tín 2 của TT. Tuy Phước, thôn Hưng Nghĩa xã Phước Nghĩa, thôn Xuân Phương xã Phước Sơn, thôn Tân Thuận xã Phước Thuận, thôn Tân Giản xã Phước Hoà.

3. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật PCCC tại địa phương; công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định về PCCC

- Năm 2020, UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện kiểm tra công tác PCCC đối với các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC trên địa bàn huyện. Kết quả đã kiểm tra 118 cơ sở. Qua kiểm tra kiến nghị 335 vấn đề tồn tại thiếu sót trong công tác PCCC. Xử phạt vi phạm hành chính về PCCC 07 trường hợp (trong đó có 06 cá nhân và 01 tổ chức) với số tiền phạt: 12.500.000^d (mười hai triệu năm trăm nghìn đồng).

- Năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, công tác tuyên truyền, hướng dẫn tuy có khó khăn nhưng công tác kiểm tra PCCC trên địa bàn huyện vẫn được duy trì. Kết quả đã kiểm tra 13 cơ sở, qua kiểm tra kiến nghị 31 vấn đề tồn tại thiếu sót trong công tác PCCC. Xử phạt vi phạm hành chính về PCCC 02 lượt (02 tổ chức) với số tiền phạt: 1.600.000^d (Một triệu sáu trăm nghìn đồng).

- Từ đầu năm 2022 đến nay, đã tiến hành kiểm tra 98 cơ sở, lập 98 biên bản kiểm tra, kiến nghị 205 vấn đề còn tồn tại liên quan đến công tác PCCC.

- Công tác tự kiểm tra về PCCC được tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong phạm vi quản lý của mình đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra thường xuyên, định kỳ và đột xuất công tác PCCC, qua đó đã phát hiện kịp thời các sơ hở, thiếu sót, nguy cơ phát sinh cháy nổ và các vi phạm quy định về PCCC để đề ra các biện pháp, giải pháp khắc phục, xử lý, loại trừ các nguyên nhân điều kiện gây cháy, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra tại cơ sở.

4. Đầu tư ngân sách cho công tác PCCC; trang bị phương tiện PCCC

a) Tổng kinh phí thực hiện hoạt động công tác PCCC từ năm 2020 đến ngày 31/5/2022 là: 600.743.000 đồng từ nguồn kinh phí Ngân sách huyện. Trong đó:

- Năm 2020 kinh phí thực hiện: 358.743.000 đồng.
- Năm 2021 kinh phí thực hiện: 142.000.000 đồng.
- Năm 2022 kinh phí thực hiện: 100.000.000 đồng.

b) Nội dung thực hiện công tác PCCC:

- Chi cho hoạt động thường xuyên của lực lượng dân phòng; mua thiết bị bảo hộ, phương tiện PCCC cho đội dân phòng: 377.780.000 đồng.

- Kinh phí mua sắm trang bị, phương tiện PCCC: 222.963.000 đồng, gồm các tài sản, phương tiện:

+ Đèn bin chuyên dụng: 05 chiếc; xuất xứ Việt Nam; giá bao gồm VAT: 720.000 đồng/ cái.

+ Thang dây thoát hiểm 20 m: 01 cái; xuất xứ Việt Nam; giá bao gồm VAT: 2.650.000 đồng/ cái.

+ Móc treo thang thoát hiểm: 02 cái; xuất xứ Việt Nam; giá bao gồm VAT: 110.000 đồng/ cái.

+ Kiểm cắt cộng lực: 01 cái; xuất xứ Việt Nam; giá bao gồm VAT: 550.000 đồng/ cái.

+ Bình chữa cháy bột tổng hợp ABC: 10 bình; xuất xứ: Trung Quốc; Model: MFZL4; giá bao gồm VAT: 220.000 đồng/ bình.

+ Bình chữa cháy Khí CO₂: 10 bình; xuất xứ: Trung Quốc; Model: MFZL4; giá bao gồm VAT: 420.000 đồng/ bình.

+ Máy bơm chữa cháy: 10 máy; xuất xứ: Nhật bản; Model: Tohatsu V52AS; giá bao gồm VAT: 198.200.000 đồng/ bình.

+ Vòi chữa cháy: 04 cuộn; xuất xứ: Đức; Model: DN50/20m; giá bao gồm VAT: 1.900.000 đồng/ bình.

+ Vòi hút: 04 m; xuất xứ: Việt Nam; Model: DN80/4m; giá bao gồm VAT: 280.000 đồng/ m.

+ Giỏ lọc (rọ rút nhựa): 01 m; xuất xứ: Việt Nam; Model: DN80; giá bao gồm VAT: 220.000 đồng/ m.

+ Đầu nối hỗn hợp: 02 m; xuất xứ: Việt Nam; Model: DN50-DN65; giá bao gồm VAT: 140.000 đồng/ m.

+ Lăn phung B chữa cháy: 01 cái; xuất xứ: Việt Nam; giá bao gồm VAT: 120.000 đồng/m.

5. Bảo đảm điều kiện về thông tin báo cháy, đường giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy tại các khu dân cư, cụm công nghiệp

- Trong quá trình đô thị hóa, việc quy hoạch các khu dân cư và hệ thống giao thông, cấp nước được đầu tư đồng bộ cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH). Tuy nhiên vẫn còn tồn tại các khu dân cư cũ chưa được cải tạo chỉnh trang có các hẻm nhỏ dẫn sâu vào khu dân cư nên xe chữa cháy không thể tiếp cận khi có sự cố xảy ra. Đặc biệt là các khu dân cư như xóm Nhà đèn (KP Trung Tín 2. TT Tuy Phước), xóm Ga (KP Vân Hội 1, TT Diêu Trì)... có mật độ dân cư cao, hệ thống giao thông chủ yếu là hẻm nhỏ, ngõ ngoằn ngoèo; hệ thống dây điện chằng chịt dễ xảy ra sự cố, cháy nổ và khi xảy ra cháy các phương tiện chữa cháy khó tiếp cận. Ngoài ra do tính chất đặc điểm đại hình, huyện Tuy Phước có nhiều khu dân cư tiếp giáp với đất lâm nghiệp có rừng rất dễ dẫn đến cháy lớn, cháy lan.

- Huyện Tuy Phước được cung cấp nước từ Nhà máy nước tại Cầu Ván (thuộc chi nhánh Nhà máy nước thị xã An Nhơn) có tổng công suất 45.000 m³/ngày đêm cấp nước sinh hoạt, cấp nước chữa cháy với 21 trụ nước được lắp đặt tại các tuyến đường lớn trên địa bàn phân bố chủ yếu ở TT. Diêu Trì, TT. Tuy Phước và cụm công nghiệp Phước An. Ngoài ra trên địa bàn huyện có các nhà máy nước: Phước Thuận (cung cấp cho các xã Phước Nghĩa, Phước Thuận, một số thôn của xã Phước Hiệp); Phước Quang (cung cấp nước cho các xã Phước Quang, Phước Hòa); Phước Hiệp (cung cấp nước cho các thôn của xã Phước Hiệp, Phước Sơn, Phước Hòa); Trạm điều phối nước xã Phước Sơn... và các nguồn nước ao, hồ, sông, kênh sẵn sàng đảm bảo công tác PCCC... đặc biệt là các bể nước chữa cháy có dung tích lớn tại các cơ sở kinh doanh, sản xuất.

6. Quy hoạch địa điểm, đề xuất cấp đất và xây dựng doanh trại cho lực lượng Cảnh sát PCCC: Theo quy định Công an huyện không có Đội phòng cháy chữa cháy riêng nên hiện nay chưa đề xuất quy hoạch địa điểm, đề xuất cấp đất và xây dựng doanh trại cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tại huyện.

7. Chỉ đạo việc xây dựng và thực tập phương án chữa cháy cần huy động nhiều lực lượng phương tiện tham gia

- Trong năm 2021, Phòng PC07 – Công an tỉnh đã tổ chức thực hiện rà soát, bổ sung, điều chỉnh các phương án chữa cháy đã lập, phối hợp với các lực lượng của Công an huyện như: Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, Đội Cảnh sát Giao thông – Trật tự, Công an các xã, thị trấn và lực lượng PCCC cơ sở tổ chức thực tập phương án chữa cháy trong đó có 02 phương án phối hợp nhiều lực lượng tiêu biểu như phương án chữa cháy: Công ty TNHH đồ gỗ Nghĩa Tín, Công ty Giày Bình Định – Chi nhánh Phước Thành...

- Từ đầu năm 2022 đến nay đã hướng dẫn 04 khu dân cư trên địa bàn huyện xây dựng và thực tập 04 phương án chữa cháy khu dân cư có nguy hiểm cháy nổ.

8. Chỉ đạo tổ chức chữa cháy và khắc phục hậu quả

Dựa vào tình hình thực tế địa bàn huyện Tuy Phước và để đảm bảo công tác chữa cháy kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, Công an tỉnh Bình Định bố trí 1 đội chữa cháy thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) gồm:

+ Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 2 thực hiện chức năng chữa cháy khi xảy ra cháy nổ trên địa bàn Cụm CN Phước An và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tuy Phước.

+ Phòng PC07 phối hợp với Công an các đơn vị, Đội Cảnh sát QLHC về TTXH – Công an huyện khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ cháy xảy ra trong 03 năm (kết luận nguyên nhân 34/34 vụ cháy).

- Công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu được tăng cường cả về lực lượng và phương tiện, duy trì chế độ trực 24/24 giờ. Phòng PC07 đã tổ chức kiểm tra công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu tại các Đội CC và CNCH khu vực và tại các cơ quan, doanh nghiệp có nguy hiểm về cháy, nổ; trực tiếp tham gia chữa cháy hầu hết các vụ cháy; một số các vụ cháy còn lại được lực lượng tại chỗ và Nhân dân tự dập tắt. Ngoài ra, đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân tham gia chữa cháy 05/05 vụ cháy rừng kịp thời, hiệu quả.

9. Thống kê, báo cáo về PCCC

- Đối với chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo chuyên đề: Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, hàng năm, UBND huyện giao Công an huyện căn cứ chức năng, thẩm quyền được giao phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tổng hợp, thống kê, báo cáo kết quả công tác PCCC và CNCH, báo cáo sơ kết tổng kết các chuyên đề về Công an tỉnh (qua Phòng PC07) theo đúng quy định.

- Đối với báo cáo đột xuất: Khi có văn bản yêu cầu của UBND tỉnh hoặc cấp có thẩm quyền yêu cầu báo cáo số liệu liên quan, UBND huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan, bộ phận phối hợp tham mưu báo cáo đảm bảo nội dung, tiến độ được giao.

10. Việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trọng việc bảo đảm an toàn PCCC trụ sở UBND cấp huyện

Lãnh đạo UBND huyện luôn quan tâm, chỉ đạo Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện thường xuyên tổ chức tuyên truyền kiến thức pháp luật về PCCC cũng như các biện pháp PCCC cơ bản cho cán bộ, công chức và người lao động thông qua các buổi họp giao ban, họp cơ quan...; yêu cầu bộ phận phụ trách phải thường xuyên kiểm tra chặt chẽ các nguồn lửa, nguồn nhiệt có thể gây cháy, nổ; kiểm tra đánh giá tình trạng hệ thống điện, không phát sinh thêm các thiết bị tiêu thụ điện ngoài thiết kế đảm bảo không để chập điện, quá tải gây cháy, điện trở tiếp xúc...; hết giờ làm việc phải ngắt điện từng khu vực... Chỉ đạo lực lượng bảo vệ thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của phương tiện chữa cháy tại chỗ phải bảo đảm về số lượng, chất lượng và bảo dưỡng định kỳ theo đúng quy định; tăng cường công tác tuần tra, canh gác bảo vệ cơ quan, nhất là vào ban đêm, cũng như ngoài giờ làm việc, các ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Ưu điểm

Thời gian qua, UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo xác định rõ nhiệm vụ công tác trọng tâm sát với tình hình công tác PCCC&CNCH trên địa bàn huyện. Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PCCC được đẩy mạnh thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; quan tâm xây dựng và củng cố lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở. Bên cạnh đó lực lượng Cảnh sát PCCC/Công an huyện đã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về PCCC, chủ động tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp triển khai có hiệu quả Luật PCCC, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các biện pháp an toàn PCCC đối với cơ sở; tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng; đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân tham gia PCCC với nhiều hình thức,... qua đó đã từng bước nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC và nhận thức, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, quần chúng nhân dân đối với công tác PCCC&CNCH. Do đó thời gian qua trên địa bàn huyện số vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra được kiểm chế; không có các vụ cháy, nổ lớn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế xã hội.

2. Hạn chế

- Công tác triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo về công tác PCCC&CNCH của UBND huyện tại một số cơ quan, đơn vị còn chậm, hiệu quả chưa cao; chưa thực hiện tốt chế độ tự kiểm tra và duy trì các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC theo quy định.

- Việc đầu tư kinh phí đối với công tác PCCC&CNCH còn gặp nhiều hạn chế; phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu khi có cháy, nổ lớn xảy ra.

- Phong trào toàn dân tham gia PCCC tuy có chuyển biến tích cực nhưng chưa thực sự đi vào chiều sâu. Công tác nhân rộng và xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ PCCC ở khu dân cư.

- Việc phối hợp giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ PCCC&CNCH còn nhiều hạn chế.

- Hiện nay, các đơn vị hành chính trên địa bàn huyện công tác phòng cháy chữa cháy chỉ mới trang bị hệ thống báo hiệu cháy, bình chữa cháy, tiêu lệnh chữa cháy, Đặc biệt vừa qua, tại trụ sở UBND huyện đã cho chủ trương đầu tư xây dựng hệ thống phòng cháy chữa cháy tại chỗ theo tiêu chuẩn quy định, qua chào hàng có 02 đơn vị tư vấn nhưng chưa đủ năng lực thực hiện.

3. Nguyên nhân

- Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ sở chưa nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác PCCC&CNCH. Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chưa thường xuyên, sâu rộng; ý thức của người dân đối với công tác PCCC&CNCH chưa cao.

- Biên chế, cơ sở vật chất, trang bị phương tiện của lực lượng Cảnh sát PCCC còn thiếu. Kinh phí dành cho công tác PCCC của một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn hạn chế; chế độ chính sách cho lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng chưa được quan tâm đúng mức làm ảnh hưởng đến hiệu quả, chất lượng đến công tác PCCC&CNCH.

- Việc đầu tư hệ thống phòng cháy tại chỗ theo tiêu chuẩn PCCC mới cho các đơn vị hành chính trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn, do chưa có hướng dẫn cụ thể quy trình thực hiện.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

- Đề nghị Chính phủ có văn bản quy định chính thức về vị trí chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của lực lượng Dân phòng.

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí ngân sách, đầu tư trang thiết bị, phương tiện, trang phục cho lực lượng dân phòng theo Thông tư số 150/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Trưởng Bộ Công an quy định về trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành.

- Đề nghị Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành hướng dẫn xây dựng phương án, quy trình thực hiện phòng cháy chữa cháy cụ thể tại các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh để thực hiện.

- Đề nghị Đoàn Thanh tra giới thiệu cho địa phương đơn vị thực hiện đầu tư xây dựng hệ thống phòng cháy tại chỗ cho các đơn vị hành chính, nhất tại trụ sở UBND huyện (qua Văn phòng HĐND&UBND huyện).

Trên đây là Báo cáo kết quả việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC của UBND huyện Tuy Phước trong 3 năm (từ **01/01/2020 đến 31/5/2022**). UBND huyện Tuy Phước báo cáo Đoàn Thanh tra Công an tỉnh biết, hướng dẫn khắc phục./.

Nơi nhận:

- Công an tỉnh (Đoàn Thanh tra CAT);
- CT, PCT UBND huyện;
- Công an huyện;
- LĐVP (đ/c Cường PVP 1); CVVP K4;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Xuân